

Số: /BC-UBND Hương Hoá, ngày tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 28/6/2024 của Thường trực HĐND huyện về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI và Báo cáo số 02/BC-MTTQ ngày 27/6/2024 của Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện ban hành Công văn số 1122/UBND-VP ngày 01/7/2024 của UBND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. UBND huyện báo cáo HĐND huyện, UBMTTQVN huyện kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI như sau:

### I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

**1. Cử tri xã Tân Long:** Hiện nay trên địa bàn đã và đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu (hiện tượng mưa đá, dông lốc...) làm ảnh hưởng, hư hại đến việc sản xuất nông nghiệp (chuối, hoa màu) của bà con nông dân. Đề nghị các cấp, các ngành có phương án hỗ trợ giống cây trồng cho bà con Nhân dân để có phương án chuyển đổi phát triển sản xuất. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa huyện bị thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, do ảnh hưởng của thiên tai, trong đó xã Tân Long bị ảnh hưởng 51,65 ha (1,65 ha hoa màu và 50 ha cây ăn quả các loại bị hư hỏng). UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu lập báo cáo gửi cấp trên, đề xuất hỗ trợ theo đúng quy định. Thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về việc

quy định mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; trên cơ sở Quyết định và Nghị định nêu trên, để có cơ sở hỗ trợ theo đúng quy định thì phải có văn bản cho chủ trương của cấp trên. Bên cạnh đó, hiện nay các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đang thực hiện lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ để hoàn thiện lại cơ chế, chính sách. Do đó, khi có văn bản chính thức của cấp có thẩm quyền, đề nghị UBND xã hoàn thiện các hồ sơ theo quy định gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giải quyết.

**2. Cử tri xã Thanh:** *Đề nghị cấp trên hỗ trợ cây giống, phân bón nhằm tăng năng suất và sản lượng cho cây trồng góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Đối với hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, phân bón cho người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các Chương trình mục tiêu quốc gia (*Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*) và một số chương trình, dự án, nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi Chính phủ đã phân cấp cho UBND xã làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện. Do đó, đề nghị UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp để cấp cho người dân đảm bảo quy định.

## **II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG**

### **1. Cử tri thị trấn Lao Bảo**

*1.1. Đường Ông Ích Khiêm thuộc dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân từ năm 2017; Đường Đoàn Bá Thừa thuộc dự án GMS đã đền bù, giải phóng mặt bằng từ năm 2021, hiện nay 2 tuyến đường này đã xuống cấp và hư hỏng rất nặng, nhưng chưa được quan tâm đầu tư xây dựng; đề nghị các cơ quan liên quan trả lời cho cử tri Lao Bảo được biết, 2 tuyến đường này có tiếp tục đầu tư hay không, nếu có thì lúc nào thi công. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

- Đối với đường Đoàn Bá Thừa: Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã tạm dừng công tác đầu tư do hết thời hạn ký hiệp định vay vốn. Đối với các hạng mục chưa thực hiện, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ huyện để tiếp tục triển khai và thực hiện thi công các công trình còn dở dang.

- Đối với đường Ông Ích Khiêm: Đề nghị UBND thị trấn Lao Bảo chủ động tham mưu, đề xuất với UBND huyện để làm việc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh sớm làm rõ vấn đề mà cử tri và Nhân dân nêu trên.

*1.2. Đoạn đường Kim Đồng trước mặt cổng Trường Tiểu học số 2 thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên, học sinh và việc đưa đón của các phụ huynh, đặc biệt là cuộc sống của những hộ dân xung quanh bị nước ngập tràn vào nhà mỗi khi mưa to; đề nghị các cấp quan tâm đầu tư để việc đi lại được thuận tiện, bảo đảm an toàn giao thông.*

*1.3. Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối từ cổng chào khóm Ka Tăng đi vào khóm Khe Đá đã xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng; đề nghị các cấp quan tâm đầu tư, xây dựng để bảo đảm việc đi lại của người dân.*

*1.4. Đề nghị quan tâm đầu tư, xây dựng đường Nguyễn Trường Tộ (Trung Chín) để thuận tiện việc đi lại của người dân.*

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri (tại điểm 1.2, 1.3, 1.4, mục II), UBND huyện có ý kiến như sau:

UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hướng Hóa; theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 về việc giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương. Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện đã cân đối nguồn lực đầu tư công trình trên địa bàn thị trấn Lao Bảo với tổng mức đầu tư 14,6 tỷ đồng. Đối với các công trình chưa nằm trong danh mục trung hạn, đề nghị UBND thị trấn rà soát, cân đối nguồn kinh phí sẵn có tại địa phương trước mắt khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cấp bách. Đối với các hạng mục có tổng mức đầu tư lớn, trình UBND huyện để rà soát, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

*1.5. Hiện nay quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu không đồng bộ nên ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và quyền lợi của người dân. Ngày 14/3/2024, UBND huyện đã có phiên làm việc với thị trấn Lao Bảo và đã có giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu về điều chỉnh phân khu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện việc điều chỉnh; đề nghị UBND huyện và các cơ quan quan tâm điều chỉnh quy hoạch phân khu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất để thuận lợi trong việc triển khai phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu văn bản trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tham mưu thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định.

## 2. Cử tri xã Hướng Lộc

2.1. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hướng Lộc được đầu tư đã lâu năm, đến nay đã xuống cấp, hiện nay tận dụng trụ sở vừa là phòng làm việc, vừa là phòng một cửa liên thông và vừa làm nhà công vụ cho cán bộ ở xa đến công tác tại xã, đề nghị huyện quan tâm sửa chữa hoặc đầu tư, xây dựng mới. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, UBND huyện luôn quan tâm đến việc đầu tư trụ sở làm việc của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Năm 2021 - 2023, trên địa bàn huyện đang triển khai xây dựng công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng và đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã A Dơi, xã Ba Tầng. Bên cạnh đó, UBND huyện đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các công trình: Trụ sở UBND xã Xy, Trụ sở UBND xã Hướng Linh và Trụ sở UBND xã Hướng Sơn (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, 19/NQ-HĐND, 20/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện) và đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đối với các xã còn lại, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh đưa vào Đề án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

2.2. Trục đường chính từ thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc đi bản Giai, xã Thuận đến nay đã xuống cấp, xói mòn, sạt lở; Tuyến đường từ thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc đi bản 1, xã Thuận; Đường từ thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc đi thôn Cheng, xã Tân Liên nhiều đoạn đã xuống cấp, việc đi lại, vận chuyển hàng hoá từ xã Hướng Lộc đi xã Thuận gặp rất nhiều khó khăn;

2.3. Đường thôn Ra Ty đến điểm trường mầm non và trường tiểu học có tổng chiều dài 1,5 Km qua nhiều dốc, suối, khe rất nguy hiểm khi người dân, học sinh và giáo viên đi qua, nhất là mùa mưa thường xuyên bị chia cắt nên không thể qua lại được;

2.4. Trong thời gian qua, mưa lớn trên diện rộng tại địa bàn xã đã làm xói mòn, sạt lở các tuyến đường vào khu sản xuất ở các thôn (Trầm Cheng, Cu Ty và Cu Ta Ka) gây trở ngại trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá cho bà con Nhân dân của 3 thôn.

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri tại điểm (2.2, 2.3, 2.4), mục II, UBND huyện có ý kiến như sau:

- (Tại điểm 2.2.): Đây là 2 tuyến đường thuộc huyện quản lý, tuyến Thuận - Hướng Lộc và tuyến Tân Liên - Hướng lộc. Thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm bố trí nguồn kinh phí để khắc phục sửa chữa hư hỏng của tuyến đường. Năm 2023, UBND huyện đã đề xuất và đã được Sở Giao thông vận tải sửa chữa bằng nguồn vốn bảo trì. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế, trong khi khối lượng hư hỏng quá lớn nên chưa thể sửa chữa dứt điểm được. Trong thời gian tới UBND

huyện tiếp tục đề xuất với cấp có thẩm quyền đầu tư nâng cấp sửa chữa đối với các tuyến đường nói trên.

- (Tại điểm 2.3, 2.4): Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hướng Hóa. Đối với các công trình chưa nằm trong danh mục trung hạn, đề nghị UBND xã rà soát, cân đối nguồn kinh phí địa phương, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn tiết kiệm được từ các công trình đầu tư công trung hạn để trước mắt khắc phục, sửa chữa các hạng mục cấp bách. Đối với các công trình khác, trình UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương thường xuyên kiểm tra công trình trước, trong và sau thiên tai, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những thiệt hại do thiên tai gây ra để tổng hợp, trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa. Ngoài ra, qua kiểm tra thì các tuyến đường trên thuộc hệ thống đường do UBND xã Hướng Lộc quản lý, khai thác sử dụng. Do đó, đề nghị UBND xã Hướng Lộc khảo sát khối lượng hư hỏng, dự trù kinh phí để trình UBND huyện xem xét bố trí kinh phí để đầu tư khắc phục sửa chữa, nâng cấp.

### **3. Cử tri xã Thanh**

*1.1. Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh có Công văn số 5805/UBND-KT về việc hỗ trợ cư dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào trao đổi, vận chuyển nông sản qua cửa khẩu phụ Thanh. Trong quá trình vận chuyển nông sản xe tải với trọng tải lớn đi lại thường xuyên gây hư hỏng đường từ trạm kiểm soát cửa khẩu phụ Thanh đến khu vực sông Sé Pôn; đề nghị UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh quan tâm sửa chữa tuyến đường nêu trên nhằm bảo đảm tham gia giao thông của người dân và vận chuyển nông sản qua lại giữa 2 bên biên giới. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Qua nghiên cứu, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Thanh kiểm tra hiện trạng, tham mưu UBND huyện đề xuất Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, đồng thời, đề nghị đưa vào danh mục bảo trì, sửa chữa năm 2025.

*1.2. Tình lộ 586 (Đường Lia) từ xã Tân Long đến xã Ba Tầng mỗi khi mưa lớn thường gây ra tình trạng xói mòn từ hai bên đường, phần đất, đá, bùn gây tắc rãnh thoát nước và bùn đất tràn ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông; đề nghị UBND huyện kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra, nạo vét cống, rãnh thoát nước và bùn đất tràn ra phần đường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là mùa mưa lũ. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Tuyến tình lộ ĐT.586 được Sở Giao thông vận tải giao cho Công ty Cổ phần Tân Hưng quản lý, bảo trì. Qua khảo sát, nắm bắt tình hình nhận thấy

hiện nay công tác bảo trì, khắc phục sụt lún, nạo vét rãnh, phát quang đã được Công ty thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo giao thông trên toàn tuyến.

*1.3. Hiện nay, tiểu dự án cấp điện nông thôn lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020 được EU tài trợ, do Sở Công thương làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Thanh cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đóng điện cho 46 hộ dân tại thôn Mới, xã Thanh nên gây khó khăn cho các hộ gia đình trong quá trình sinh hoạt và sản xuất. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Sở Công Thương sớm hoàn thành dự án, cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân để ổn định cuộc sống. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Hiện nay, các hạng mục của Dự án điện nông thôn lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ triển khai trên địa bàn xã Thanh đã cơ bản hoàn thành, trên cơ sở kiến nghị của UBND xã Thanh tại Công văn số 155/UBND ngày 19/3/2024. Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 379/SCT-QLNL ngày 26/3/2024, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các hạng mục đủ điều kiện kỹ thuật, có thể nghiệm thu đóng điện; chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành hồ sơ để tổ chức nghiệm thu, đóng điện, phục vụ Nhân dân vùng dự án, trong đó có hạng mục cấp điện tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

#### **4. Cử tri xã Húc**

*4.1. Tuyến đường từ Húc đến Ba Tầng thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án này do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, tại Quyết định số 3401/QĐ-UBND, ngày 20/12/2021, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị với Ban Quản dự án tỉnh sớm triển khai xây dựng để bà con đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế - xã hội.*

*4.2. Đề nghị UBND huyện đề xuất, kiến nghị với cấp trên tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn còn lại của tuyến tỉnh lộ 587 để cho bà con đi lại thuận tiện hơn.*

*Về nội dung 2 ý kiến trên, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Tuyến đường ĐT.587 và Húc - Ba Tầng thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đã được Chủ tịch nước ký Văn bản số 843/QĐ-CTN ngày 17/7/2023 về việc đàm phán với ADB về các hiệp định cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí

hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị và Phú Yên. Hiện nay, dự án đang được tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt kịp thời các thông tin để chia sẻ với địa phương cũng như cử tri được biết. Đồng thời, đề nghị UBND xã Húc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận để phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng khi dự án triển khai thi công. UBND huyện ghi nhận các ý kiến và sẽ kiến nghị với UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện.

## **5. Cử tri thị trấn Khe Sanh**

*5.1. Tuyến đường Ngô Sỹ Liên, Lê Lợi đã có chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa phân bổ vốn để triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện sớm. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Đối với 02 tuyến đường này thuộc hạng mục của dự án nâng cấp một số tuyến đường nội thị, thị trấn Khe Sanh đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 25/11/2020; Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 11/7/2022; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán 2471/QĐ-UBND ngày 04/6/2024. Trong thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân và đang thực hiện điều chỉnh thiết kế, giảm chiều cao bó vỉa để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân. Theo đó, UBND huyện đã sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh dự toán và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công không ảnh hưởng đến kết cấu của gói thầu thi công xây dựng số 2 thuộc công trình: Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa tại Văn bản số 1149/UBND-VP ngày 10/7/2024. Sau khi thiết kế được điều chỉnh và cập nhật dự toán, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu. Do đó, để thuận lợi cho việc thi công không bị cản trở, ảnh hưởng đi lại của bà con Nhân dân, đề nghị UBND thị trấn Khe Sanh vận động bà con Nhân dân trên tuyến thực hiện ký cam kết tự tháo dỡ để khi triển khai thi công công trình.

*5.2. Đề nghị nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương (đoạn nối thôn Xa Re, xã Hướng Tân) do đã được đầu tư lâu năm đến nay đã xuống cấp nặng”. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Tuyến đường từ thị trấn Khe Sanh đến xã Hướng Tân đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện sửa chữa tại Báo cáo số 47/BC-KTHT ngày 02/4/2024. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên UBND huyện chưa tổ chức khắc phục, sửa chữa được. UBND huyện đã đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ khắc phục sửa chữa đối với hư hỏng của tuyến đường trong thời gian tới.

5.3. *Nghĩa trang Nhân dân thị trấn Khe Sanh đã được quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa thấy đầu tư, xây dựng dẫn đến một số hộ gia đình khi người thân qua đời không còn nơi để chôn cất; đề nghị UBND huyện quan tâm. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Nghĩa trang Nhân dân thị trấn Khe Sanh đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 19/7/2022. Sau khi có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, huyện đã triển khai các bước để thực hiện dự án. Quá trình triển khai thực hiện phát sinh vướng mắc liên quan phạm vi thực hiện dự án ảnh hưởng đến phần đất thuộc địa giới hành chính của xã Tân Liên, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện tham mưu phương án giải quyết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6590/UBND-KT ngày 12/12/2023 về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Bảo An Viên, UBND huyện đã tổ chức làm việc với các Sở, ngành liên quan và có Báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 49/BC-UBND ngày 22/01/2024 về việc tham mưu, đề xuất đầu tư dự án Nghĩa trang Nhân dân thị trấn Khe Sanh.

Ngày 05/3/2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh có Báo cáo số 286/BC-KKT về việc xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Nghĩa trang Nhân dân thị trấn Khe Sanh. Trên cơ sở đó, ngày 19/4/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1868/UBND-KT giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh theo quy định.

## **6. Cử tri xã Hướng Phùng**

6.1. *Đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp trên phân bổ nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Quốc phòng từ ngã ba trung tâm xã Hướng Phùng đi vào thôn Mã Lai Pun. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Để đảm bảo giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, từ năm 2017 đến năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục, sửa chữa hư hỏng đối với tuyến đường. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư rất hạn chế nên không thể khắc phục, sửa chữa triệt để được. Hiện tại, tuyến đường đang thuộc quyền quản lý khai thác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Do đó, giao UBND xã Hướng Phùng tham mưu, đề xuất UBND huyện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm, xem xét khắc phục, sửa chữa đối với tuyến đường.

6.2. *Đề nghị UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Trung tâm xã Hướng Phùng đi vào xã Hướng Sơn. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Đoạn tuyến từ xã Hướng Phùng đến trụ sở xã Hướng Sơn đã được UBND huyện đầu tư khắc phục, sửa chữa sau bão, lụt năm 2021, với tổng mức đầu tư 2,61



tỷ đồng. Hiện nay, trên tuyến xuất hiện mới một số đoạn bị hư hỏng, ứ đọng nước cục bộ. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, tham mưu, đề xuất để bố trí kinh phí khắc phục sửa chữa trong thời gian tới.

*6.3. Năm 2018, Công ty Tân Hoàn Cầu triển khai thực hiện dự án thủy điện Hương Phùng - Lao Bảo cho đến nay đã hết thời hạn thực hiện dự án như Công ty đã cam kết. Đề nghị HĐND, UBND huyện kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện thu hồi dự án thủy điện Hương Phùng - Lao Bảo, để trả lại mặt bằng cho bà con Nhân dân thôn Mã Lai - Pun có đất sản xuất phát triển kinh tế. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Dự án Thủy điện Hương Phùng do Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Trị làm chủ đầu tư. Hiện nay, Nhà đầu tư đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh, kéo dài tiến độ triển khai thực hiện dự án thêm 24 tháng (đến quý IV/2025) so với tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 19/8/2022.

Quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng một số hạng mục công trình như: Đường vào nhà máy, khu đầu mối (đập dâng), đường vào khu đầu mối, cửa nhận nước vào hầm, bể áp lực và đường lên bể áp lực,... Tuy nhiên, có một phần lớn diện tích đất đã được UBND huyện Hương Hóa ban hành Thông báo thu hồi (tại Thông báo số 69/TB-UBND ngày 17/5/2019), đồng thời người dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã ngừng các hoạt động khai thác, sản xuất đối với diện tích đất nói trên, nhưng đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, sản xuất của người dân. Vấn đề này, UBND huyện đã có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 370/UBND-KTHT ngày 12/3/2024 để tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý.

**7. Cử tri xã Hương Việt:** *Đề nghị UBND huyện bố trí ngân sách xây dựng kè chắn lũ khoảng 300m ở khu vực nhà ông Hồ Đức Chuẩn đến nhà ông Hồ Bẩm (thôn Xà Đưng). Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hương Hóa. Theo đó, đối với các công trình chưa nằm trong danh mục trung hạn, đề nghị UBND xã Hương Việt cần rà soát, cân đối nguồn kinh phí địa phương, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn tiết kiệm được từ các công trình đã đầu tư trong kế hoạch trung hạn để khắc phục, sửa chữa các hạng mục cấp bách. Đối với các công trình khác, trình UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

## 8. Cử tri xã Tân Long

8.1. Hiện nay, tiến độ xây dựng tuyến đường vào thác Ô Ô (đặc biệt là cầu tràn nối thôn Long Phụng và thôn Xi Núc) đang triển khai hoạt động thi công rất chậm. Trong lúc đó mùa mưa lũ đã gần đến và ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, những lúc mưa to cầu tạm ở suối nối thôn Long Phụng và Xi Núc bị ngập, nước chảy xiết gây mất an toàn và làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Tuyến đường vào thác Ô Ô, xã Tân Long thuộc dự án: Các tuyến đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hoá. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2023, thời điểm kết thúc dự án vào tháng 3 năm 2025. Toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đến nay đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; tiền thưởng tiến độ và cam kết bàn giao mặt bằng. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đang tập trung chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thực hiện, đồng thời, phối hợp với UBND, UBNDTTQ Việt Nam xã Tân Long và các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thái Hồ và vợ là Nguyễn Thị Ái Hiền tại Mố M1 cầu nối thôn Long Phụng và thôn Xi Núc xã Tân Long để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

8.2. Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Long Quy đã xuống cấp nghiêm trọng và gây mất an toàn cho Nhân dân khi tổ chức sinh hoạt, hội họp. Trong khi đó kinh phí đối ứng sửa chữa Nhà sinh hoạt cộng đồng lại rất lớn bà con không có đủ điều kiện để đóng góp sửa chữa. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ thêm kinh phí để sửa chữa lại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn phục vụ cho Nhân dân sinh hoạt, hội họp. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Hiện nay, sau khi thực hiện sáp nhập xã và thôn, bản, nhà sinh hoạt cộng đồng ở một số thôn, bản trên địa bàn huyện còn chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm đến việc đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng cũng như trang thiết bị các nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, bản. Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên cơ sở đề nghị của các xã, UBND huyện đã phê duyệt danh mục 42 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Đối với các thôn, bản chưa được đầu tư, đề nghị UBND xã trước mắt cân đối kinh phí sửa chữa đối với các hạng mục cấp bách. Rà soát mức độ cần thiết để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp của người dân (bằng hiện vật, ngày công) để triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu và theo đúng các quy định của pháp luật.

8.3. Để theo kịp lộ trình xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành quan tâm có phương án bảo dưỡng, sửa chữa lại Trạm y tế xã vì hiện nay cơ sở vật chất của trạm đã xuống cấp. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã đăng ký nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nguồn ngân sách huyện và nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho nông thôn mới còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn. Đối với nguồn kinh phí sửa chữa trạm y tế, đề nghị Trạm Y tế xã báo cáo Trung tâm Y tế huyện, Sở Y tế đề xuất hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

**9. Cử tri xã Xy:** Trụ sở xã Xy được đầu tư xây dựng từ năm 2005, hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, rất nhiều; vừa qua, HĐND huyện đã có Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình trụ sở làm việc xã Xy, với tổng mức đầu tư 5.386.000.000 đồng (trong đó ngân sách tỉnh 4.847.000.000đ, ngân sách huyện đối ứng 539.000.000 đồng), thời gian thực hiện năm 2023 - 2025 và giao cho Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ nhà đất và Cụm công nghiệp làm chủ đầu tư; đề nghị UBND huyện kiến nghị với tỉnh quan tâm sớm triển khai khởi công xây dựng công trình, tạo điều kiện cho địa phương có trụ sở làm việc và bảo đảm trong mùa mưa bão. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Công trình: Trụ sở làm việc xã Xy đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 15/11/2022, tuy nhiên, đến nay chưa được bố trí nguồn vốn. Để sớm khởi công công trình, UBND huyện đã có Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 18/6/2024 gửi UBND tỉnh về việc xin ứng trước dự toán đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai công trình phục vụ nhu cầu của xã, nhưng đến nay UBND tỉnh chưa bố trí nguồn vốn nên chưa thể triển khai các bước tiếp theo.

**10. Cử tri xã Tân Liên:** Hiện nay, tiến độ thi công chợ Tân Liên quá chậm, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu buôn bán của bà con và giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông tại khu vực chợ. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:

Công trình chợ Tân Liên chậm tiến độ là do vướng mắc về nguồn đất đắp và công tác giải phóng mặt bằng. Để giải quyết việc thiếu nguồn vật liệu đất đắp ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thi công công trình, được sự đồng ý của UBND tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 02/2024 đến hết tháng 04/2024, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lấy khối lượng đất san lấp dư thừa từ dự án “Nhà máy điện gió Hải Anh” để san lấp cho công trình để đảm bảo tiến độ dự án.

Đồng thời, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng, hiện nay, huyện đang khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 3) cho 04 hộ gia đình còn lại gồm bà Trương Thị Liên, ông Phan Văn Dũng, ông Nguyễn Hùng, ông Lê Trọng Phương theo nội dung biên bản thẩm định ngày 15/5/2024 của Hội đồng thẩm định giải phóng mặt bằng huyện để trình UBND huyện phê duyệt kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Hiện nay, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công (Tiến độ thi công đạt 40% khối lượng) và đảm bảo tiến độ bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024.

### III. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

**1. Cử tri thị trấn Lao Bảo:** Ngày 22/12/2021, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 64 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1); đến nay, các hạng mục của dự án còn chậm được triển khai thi công; đề nghị HĐND, UBND huyện quan tâm đốc thúc các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện sớm triển khai việc xây dựng Nghĩa trang Nhân dân thị trấn để thuận tiện cho việc chôn cất người quá cố. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện khẩn trương triển khai công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định trước khi tổ chức thi công.

**2. Cử tri xã Thanh:** Kiến nghị cấp trên tiếp tục hỗ trợ kinh phí đo đạc đất ở, đất nông nghiệp vì hiện nay trên địa bàn xã còn nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có Giấy chứng nhận đất ở, đất nông nghiệp vì các hộ dân không có kinh phí để chi trả cho việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất nông nghiệp. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với đơn vị tư vấn là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa tiến hành đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tại xã Thanh. Tuy nhiên, một số hộ chưa được đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận là do một số nguyên nhân như:

+ Một số hộ đăng ký giao đất, công nhận QSD đất, cấp Giấy chứng nhận nằm trong phần diện tích của bố mẹ cho (phần diện tích này đã cấp Giấy chứng nhận) nên không thể lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị quyết 10.

+ Một số hộ đăng ký giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đã được đơn vị tư vấn hoàn thành việc đo vẽ nhưng khi thẩm tra để trình hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thì không đủ điều kiện, do chồng lấn.

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh. Thời gian tới, để người dân được đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất, đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đã cho con cái đất để làm nhà ở thì cho tách thửa hoặc có văn bản thỏa thuận theo quy định.

**4. Cử tri thị trấn Khe Sanh:** *Đề nghị các cơ quan chức năng có phương án sử dụng hoặc rào chắn phần đất cưỡng chế thu hồi của ông Lê Xuân Du để tránh tình trạng một số hộ dân lấn chiếm, sử dụng trồng hoa màu làm phát sinh tình hình tranh chấp, gây mất an ninh trật tự trong nội bộ Nhân dân. Vấn đề nay, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Khu đất đã được UBND huyện thực hiện quyết định cưỡng chế, thu hồi đất tại Quyết định số 6563/QĐ-CT ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và thực hiện phương án cưỡng chế, thu hồi đất tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 08/3/2022. Sau khi thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, toàn bộ quỹ đất hộ ông Lê Xuân Du trước đây sử dụng thuộc quản lý của Nhà nước và đang được triển khai xây dựng dự án: Cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng khối 1, thị trấn Khe Sanh (khu 1) theo Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Hướng Hóa.

Thực hiện Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 14/3/2023 của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình huyện, hiện nay, đang khẩn trương chỉ đạo rà soát để trình cấp thẩm quyền phê duyệt kết thúc giai đoạn 1 của dự án, đồng thời, đề xuất phương án triển khai giai đoạn 2 của dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý khai thác, sử dụng trồng hoa màu trên quỹ đất xây dựng dự án: Cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng khối 1, thị trấn Khe Sanh (khu 1) là không đúng quy định.

Trong thời gian thực hiện hồ sơ, thủ tục để kết thúc giai đoạn 1, xây dựng và triển khai giai đoạn 2 của dự án, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND thị trấn Khe Sanh phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định. Các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định gây tranh chấp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong nội bộ khu dân cư sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

**4. Cử tri xã Hướng Linh:** *Trang trại nuôi heo công nghệ cao gây ô nhiễm môi trường, vì mùi hôi thối từ chất thải bốc mùi khắp địa bàn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, giải quyết sớm để bà con ổn định cuộc sống. Vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau:*

Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng dược liệu công nghệ cao và sản xuất năng lượng tái tạo của Công ty TNHH Solar Kesaf 1 tại xã Hướng Linh đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 theo quy định. Ngày 05/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kế hoạch số 732/KH-STNMT về việc rà soát việc thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã phê duyệt, thời gian thực hiện từ tháng 4-9/2024. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia đoàn kiểm tra để góp ý kiến. Sau khi có kết quả phân tích, đánh giá sẽ thông tin đến người dân được biết.

#### **IV. VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**1. Cử tri thị trấn Lao Bảo:** *Trường THCS Lao Bảo đã có văn bản đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học tại cơ sở mới nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư mua sắm và hỗ trợ kinh phí để bảo đảm cho việc dạy học trong năm học mới 2024 - 2025. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Ngày 06/6/2024, Trường THCS Lao Bảo có Tờ trình số 120/TTr-THCS gửi đến HĐND, UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, qua xem xét, đề xuất và khảo sát thực tế, UBND huyện nhận thấy đây là ý kiến, kiến nghị thiết thực, vì vậy, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu rà soát, thống kê và cân đối ngân sách để kịp thời bố trí nguồn kinh phí mua sắm, đầu tư kịp thời đáp ứng nhu cầu dạy và học nhà trường trong năm học mới 2024 - 2025 cho Trường THCS Lao Bảo.

#### **2. Cử tri xã Tân Long**

**2.1.** *Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng cho Trường Trung học cơ sở xã Tân Long xây dựng nhà tập đa chức năng để phục vụ cho công tác dạy học của trường và sơn sửa lại hàng rào của nhà trường vì hiện nay đã cũ và xuống cấp nhưng nhà trường chưa có đủ kinh phí để tu sửa lại.*

**2.2.** *Để đủ tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn 2023 - 2025; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng Trường đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia.*

Đối với nội dung (tại điểm 2.1 và 2.2, mục IV), Qua nghiên cứu, UBND huyện có ý kiến như sau: Đề nghị UBND xã Tân Long phối hợp với Trường

THCS Tân Long tổ chức khảo sát, thống kê, tổng hợp và lập dự trù kinh phí trình HĐND, UBND xã xem xét, thống nhất và phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng cấp huyện đề xuất nguồn kinh phí cụ thể để huyện có cơ sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổng hợp đưa vào danh mục đầu tư, đồng thời, rà soát nguồn kinh phí để bố trí thực hiện trong thời gian tới.

### **3. Cử tri xã Hướng Lộc**

*3.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư, xây dựng hàng rào điểm Trường Mầm non thôn Trầm Cheng và xây mới kè điểm Trường Mầm non thôn Cu Ta Ka, không bảo đảm an toàn cho các cháu học sinh đang học tại điểm trường.*

*3.2. Số lượng học sinh ở bán trú cả trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở thì đông nhưng nhà bán trú của học sinh chỉ có 4 phòng ở, cho nên một số học sinh ở xa phải xin ở tạm nhà bà con, họ hàng xung quanh trường; đề nghị quý cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng nhà bán trú cho học sinh ở điểm trường chính.*

Đối với nội dung (tại điểm 3.1 và 3.2, mục IV), qua xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau: Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri là rất thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế, vì vậy, yêu cầu nhà trường cần tham mưu với UBND xã tiếp tục khảo sát, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách đề xuất UBND huyện để cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng hàng rào tại điểm trường Mầm non thôn Trầm Cheng; xây dựng kè tại điểm trường Mầm non thôn Cu Ta Ka đối với trường Mầm non; xây thêm phòng ở bán trú cho học sinh Trường PTDTBT TH&THCS trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn xã Hướng Lộc.

### **4. Cử tri thị trấn Khe Sanh**

*4.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục như nhà đa năng, thư viện cho Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

- Đối với hạng mục Nhà đa năng: Đề nghị nhà trường tiếp tục tham mưu cho UBND thị trấn Khe Sanh xây dựng dự toán trình UBND huyện xem xét bố trí kinh phí để xây dựng.

- Đối với hạng mục xây dựng thư viện Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh, UBND huyện sẽ giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện, trước mắt, đề nghị nhà trường phối hợp với Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh xây dựng kế hoạch Liên thông thư viện theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

4.2. Đầu tư xây dựng mới 4 phòng học và tường rào cho Trường Trung học cơ sở Khe Sanh nhằm bảo đảm các điều kiện đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 trong thời gian tới. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Đề nghị Trường THCS Khe Sanh phối hợp với UBND thị trấn Khe Sanh khảo sát, lập dự toán; tham mưu cho UBND thị trấn tổng hợp báo cáo UBND huyện và các cơ quan chức năng xem xét nguồn lực phê duyệt.

4.3. Hỗ trợ kinh phí nâng cấp sửa chữa cơ sở 2 (Trung tâm giáo dục Ngô Tuân) mới bàn giao và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phụ trợ như sân chơi, bãi tập, bếp ăn, ... của Trường Mầm non Khe Sanh nhằm đảm bảo kịp thời phục vụ các điều kiện cho năm học mới 2024 - 2025.

Hiện nay, Trường Mầm non Khe Sanh đã bố trí chuyên đến tại địa điểm mới (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thuộc Ngô Tuân cũ), trong thời gian, UBND huyện đã quan tâm phê duyệt, đầu tư ngân sách sửa chữa, tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên tiến độ thực hiện còn chậm, do đó, UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai, đáp ứng yêu cầu dạy học và đề xuất của Nhân dân.

## **5. Cử tri xã Hướng Phùng**

5.1. Đề nghị UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần đạt tiêu chí về giáo dục để xã sớm đạt chuẩn Nông thôn mới.

5.2. Hỗ trợ phụ cấp, chế độ bảo hiểm (3 tháng hè), ... cho nhân viên nấu ăn tại trường mầm non.

Đối với nội dung ý kiến, kiến nghị (tại điểm 5.1 và 5.2, mục IV), qua nghiên cứu, UBND huyện có ý kiến như sau:

- Đối với nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: Đề nghị các nhà trường tham mưu với UBND xã Hướng Phùng xem xét, khảo sát, tổng hợp, đề xuất với UBND huyện để có cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

- Đối với đề nghị hỗ trợ phụ cấp chế độ bảo hiểm cho nhân viên nấu ăn tại trường mầm non trong 3 tháng hè: Giáo viên, nhân viên được nghỉ hè theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 02 tháng, đối với nhân viên thực hiện theo quy định hiện hành, tuy nhiên, đối với nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non hiện nay, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, sớm đề xuất với UBND huyện xem xét.



## V. VỀ AN NINH TRẬT TỰ VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

**1. Cử tri thị trấn Khe Sanh:** Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm về tăng cường lực lượng an ninh trật tự cho địa bàn các khối dân cư đông dân (linh hoạt trong việc phân bổ lực lượng an ninh trật tự cơ sở (trước đây lực lượng Bảo vệ dân phố 5 người nay rút gọn còn 3 người). Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tại khoản 3, khoản 4, Điều 14, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định:

*Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã”*

Theo đó, tại điểm b, Khoản 2, Điều 2, Nghị Quyết số 38/2024/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 25 “*Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị*” (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) đã quy định:

*“Đối với Tổ dân phố thuộc phường, thị trấn có dưới 500 hộ gia đình, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bố trí 03 thành viên gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên. Từ 500 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm 150 hộ gia đình thì Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tăng thêm 01 thành viên nhưng không được vượt quá 06 thành viên”.*

Đối chiếu với tình hình thực tế địa bàn thị trấn Khe Sanh không có Tổ dân phố có trên 650 hộ gia đình, do đó, mỗi Tổ an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn chỉ có 03 thành viên là đúng theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Để kịp thời thực hiện, ngày 02/7/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (có hiệu lực từ ngày 02/7/2024), cũng đã quy định rõ số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở trên địa bàn thị trấn Khe Sanh là 08 tổ và số lượng thành viên mỗi tổ là 03 thành viên.

Tuy nhiên, tại Điều 2 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện đã nêu rõ “*Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính hoặc có sự biến động về quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp) xem xét, quyết định điều chỉnh số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đúng quy định*”.

Như vậy, khi có biến động gia tăng về số lượng hộ gia đình (tăng trên 650 hộ) tại tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Khe Sanh thì UBND thị trấn Khe Sanh báo cáo Công an huyện tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh số lượng thành viên theo đúng quy định.

**2. Cử tri xã Thanh:** *Đề nghị cấp trên hướng dẫn thủ tục người Việt Nam lấy chồng và sinh sống tại Lào hiện nay trở về địa phương chưa được giải quyết các thủ tục, giấy tờ tùy thân và các quyền lợi khác, đang khó khăn về các chế độ tại địa phương. Qua khảo sát hiện nay trên địa bàn xã có 51 trường hợp di cư tự do kết hôn không giá thú. Kính mong cấp trên có thẩm quyền giải quyết vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam và hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Hiện tại, trên địa bàn toàn huyện có 272 nhân khẩu đặc biệt (trong đó: chưa xác định quốc tịch: 261 trường hợp, không có giấy tờ tùy thân: 11 trường hợp). Đó đó, về vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam gặp nhiều vướng mắc, do quy định về nhập Quốc tịch Việt Nam.

Do đó, Luật Căn cước 2023 bổ sung Điều 30 quy định về giấy chứng nhận căn cước và quản lý về căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Về giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước được quy định tại Khoản 5, Điều 30, trong đó: Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật.

Do đó, để được cấp Giấy chứng nhận căn cước, đề nghị công dân đến tại Công an xã Thanh để thực hiện kê khai, cung cấp thông tin và được hướng dẫn cụ thể thủ tục, hồ sơ liên quan. Công an xã Thanh, Công an huyện sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, các trường hợp đủ điều kiện thu thập thông tin dân cư, cấp giấy chứng nhận căn cước, Công an xã Thanh thông báo cho công dân biết đến bộ phận Một cửa của UBND huyện Hướng Hóa để cấp Giấy chứng nhận căn cước.

**3. Cử tri xã Xy:** Là xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, hiện nay xã đang hưởng 30% phụ cấp khu vực biên giới, các xã khác thì hưởng phụ cấp khu vực biên giới là 50%. Năm 2022, UBND xã có Tờ trình số 35/TTr-UBND gửi Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND huyện Hướng Hóa về đề xuất xin hưởng phụ cấp khu vực biên giới là 50% đối với xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhưng đến nay xã Xy chưa nhận được văn bản trả lời của cấp có thẩm quyền. Đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, xem xét. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Huyện Hướng Hóa có 5 xã được hưởng 50% phụ cấp biên giới, gồm, xã: Ba Tầng, A Dơi, Thanh, Hướng Lập, Hướng Phùng; Có 3 xã được hưởng 30% phụ cấp biên giới, gồm, xã: Thuận, Xy, Hướng Việt.

Năm 2022, xét thấy các điều kiện tương quan giữa các xã biên giới, UBND huyện đã có Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 12/9/2022 gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ, theo đó, xem xét đề xuất nâng mức phụ cấp biên giới từ 30% đến 50% đối với các xã: Thuận, Xy, Hướng Việt.

Đến nay, vẫn chưa nhận được kết quả của đề xuất nêu trên. Vấn đề này, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu đề xuất các cấp xem xét trong thời gian tới.

UBND huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đề ra. Ngoài ra, còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu đề xuất cấp trên trả lời.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

**Nơi nhận**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh địa bàn;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Bình Thuận**